

คุยกับเจ้าวัด

สวัสดิ์พี่น้องที่รักทุกท่าน

สัปดาห์นี้เป็นอาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา พระวรสารวันนี้ มีคนถามพระเยซูเจ้าถึงการได้ชีวิตนิรันดร การทำตามบัญญัติ 10 ประการ ข้อปฏิบัติพื้นฐานที่เราควรทำ เงื่อนไขของการสละหลายสิ่งหลายอย่างเพื่ออาณาจักรสวรรค์ โดยเฉพาะพระเยซูเจ้าให้ชายคนนั้นกลับไปขายทรัพย์สมบัติ สิ่งของที่คนเรายึดติดบนโลกใบนี้ สำหรับผู้ที่สละสิ่งของบนโลกนี้เพื่อพระเยซูเจ้าจะได้รับตอบแทนจากพระเจ้าในโลกนี้และที่สำคัญ คือ ชีวิตนิรันดรในโลกหน้า

สถานการณ์ของการระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 เข้าสู่ภาวะที่พวกเราทุกคนมีความกังวลห่วงใหญ่ แต่ไม่ได้มากเหมือนช่วงแรก ๆ แม้จำนวนผู้ติดเชื้อ ในแต่ละวันยังคงจำนวนมาก มีผู้เสียชีวิตระดับหนึ่ง แต่ดีกว่าในช่วงการระบาดในช่วงต้นๆ ของเดือนเมษายนที่มีจำนวน 20,000 คนโดยเฉลี่ย ตอนนี้จำนวนผู้ติดเชื้อเริ่มต่ำกว่า 10,000 คน คงมีความหวังว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ทุกอย่างจะกลับมาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้น ส่วนเด็กอายุ 12-18 ปี เริ่มทยอยฉีดวัคซีนฯ กันแล้ว จัดให้ตามความเหมาะสมของแต่ละท้องที่ มีความหวังว่าวัคซีนคงช่วยให้เด็ก ๆ ของเราปลอดภัยจากโรคระบาดโควิด 19 นี้

สถานการณ์ระดับน้ำในแต่ละจังหวัดที่กำลังดูน่าเป็นห่วง พวกเราทุกคนคงต้องเฝ้าคอยติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เริ่มมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้ว พ่อหวังว่าคงระดับน้ำคงไม่ขึ้นสูงมากจนกลายเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดและอาจจะซ้ำเติมสถานการณ์ที่กำลังแย่ออยู่ของเราในขณะนี้ ขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยดี

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม มีพิธีบวชพระสงฆ์ที่อาสนวิหารอัสสัมชัญ พี่น้องที่มีความประสงค์อยากร่วมพิธีทางออนไลน์ติดตามได้จากการประกาศของสังฆมณฑลฯ พ่อเชื่อว่าคงอนุญาตให้เฉพาะญาติๆ คนใกล้ชิด บุคคลที่ต้องรับผิดชอบไปร่วมงานครั้งนี้ สถานการณ์ของการระบาดฯ เราทุกคน คงยังต้องเฝ้าระวังอยู่ คงไม่สามารถไปชุมนุมกันได้เป็นจำนวนมากแบบปกติ ขอทุกคนร่วมใจภาวนา เพื่อพระสงฆ์ใหม่ทั้งของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และคณะนักบวชฯ ที่บ้านของเรา

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีการเข้าเฝ้าพระสงฆ์ประจำเดือนตุลาคม มีการพูดถึงการประชุมซินอดของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ คำที่สำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ 1. Communion 2. Participation 3. Mission 4. Challenges ขอคำภาวนาของพี่น้องสำหรับการประชุมฯ นี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยดี ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างที่คุณจัดต้องการด้วย

เดือนตุลาคม เป็นเดือนแห่งแม่พระลูกประคำ เชิญชวนเราสวดภาวนาขอพระพรจากแม่พระเพื่อสถานการณ์โรคระบาดจะได้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งต่อไปครับ แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับพระศาสนจักรตลอดมาและตลอดไป

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อประจักษ์